

Số: /KH-STNMT

Sóc Trăng, ngày tháng 01 năm 2021

## **KẾ HOẠCH** **Phát động phong trào thi đua năm 2021**

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021-2025, là năm tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay từ đầu năm 2021 cũng sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phát động phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2021 với các nội dung trọng tâm, chủ yếu sau:

### **I. Mục đích, yêu cầu:**

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

### **II. Nội dung:**

1. Phát động đợt thi đua năm 2021 trong toàn ngành tài nguyên và môi trường với chủ đề ***"Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"*** nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu KTXH của ngành, của địa phương.

2. Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Phấn đấu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiệm vụ của ngành năm 2021.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công

chức, viên chức tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền tại đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở*” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của công chức, viên chức và người lao động; xây dựng hình ảnh, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; tiếp tục duy trì, áp dụng và tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, đơn vị.

Thi đua chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, giữ gìn bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “*Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

Tiếp tục triển khai và vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã phát động như: “*Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông*”; “*Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo*”; “*Sóc Trăng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”; “*Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*”; “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”;....

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

### **3. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng:**

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các mô hình hay, sáng kiến hữu ích về cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

### **III. Tổ chức thực hiện**

**1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố:**

Phổ biến và triển khai quán triệt nội dung của Kế hoạch này đến toàn thể CCVCNLD thuộc phòng, đơn vị để hưởng ứng và đăng ký thi đua; đồng thời cụ thể hóa nội dung kế hoạch phát động thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể cùng cấp để tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý; phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích trình Giám đốc Sở khen thưởng thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng xét hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

Chủ động đề xuất các tiêu chí thi đua cụ thể đối với các lĩnh vực thuộc phòng, đơn vị phụ trách nhằm đảm bảo cho việc tổ chức thi đua chuyên đề và bình xét thi đua khen thưởng có hiệu quả và thiết thực.

Có trách nhiệm lựa chọn gương điển hình tiên tiến thuộc phòng, đơn vị mình quản lý để đề xuất, giới thiệu về Sở (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở xem xét biểu dương, nhân rộng hoặc gửi về Sở Nội vụ để tuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

### **2. Văn phòng Sở:**

Tham mưu Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thực hiện sơ tổng kết phong trào thi đua, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong việc đề xuất kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này của các phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch (nếu

có) cho phù hợp. Tổ chức đánh giá tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm làm cơ sở phát động phong trào thi đua cho năm tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường ngày càng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, của đất nước./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội Vụ (để báo cáo);
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- P.TN&MT các huyện, TX,TP;
- Các đoàn thể thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**